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Þetta gerðist: 

1. Lokaskýrsla nefndar 

Nefndin fór yfir drög að lokaskýrslu og skoðaði samantekt athugasemda sem borist 

hafa í samráðsgátt. Við yfirferð skýrslunnar á fundinum komu fram nokkrar 

athugasemdir um viðbætur eða lagfæringar á texta sem formanni og verkefnisstjóra 

var falið að vinna úr.  

Nefndin hefur stefnt að skýrsluskilum 18. nóvember en á fundinum komu upp 

sjónarmið um að nefndarfólk gæti þurft eitthvað lengri tíma  til að lesa yfir skýrslu og 

ræða hana við baklönd. Formaður fór yfir ferlið í vinnunni við skýrsluna, þ.m.t. að öll 

efnisatriði hefðu fengið umfjöllun og kynningu jafn óðum á starfstíma nefndar. Þá væri 

einnig búið að bregðast við athugasemdum jafn óðum sem fram hefðu komið í 

samráðinu frá því að fyrstu textadrög voru sett í samráðsgátt. Á þessum tíma undir 

verklok nefndarinnar væri verkefnið öðru fremur að draga saman öll textadrög 

nefndar, sem hún hefur unnið að, í lokaskýrslu auk þess að yfirfara síðustu 

athugasemdir úr samráðsgátt. Ákveðið að halda óbreyttri stefnu um að ljúka við 

skýrsluna, en ræða  stöðuna á næsta fundi nefndar, sem formaður lagði til að yrði 12. 

nóvember.  

Ákveðið að halda næsta fund 12. nóvember. Lokaskýrsla auk samantekt athugasemda 

væri á vinnusvæði nefndar og nefndarmenn gætu komið með tillögur í texta beint til 

formanns/verkefnisstjóra í tölvupósti.  Á þessum fundi verði einnig tekin lokaákvörðun 

um frágang skýrslunnar og tilhögun nefndarinnar við hann. 
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